

NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Tuổi cao, gương sáng

Sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm gương cho con cháu noi theo... là phương châm của người cao tuổi (NCT) huyện Đông Hưng.

Ông Bùi Văn La, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Thời gian qua, các cấp hội NCT trong huyện đã triển khai phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Nhiều NCT vẫn hằng hái đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, mở rộng kinh doanh, tạo việc làm cho gia đình và lao động địa phương. Đến nay, toàn huyện có 52 NCT làm chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, 305 NCT làm kinh tế giỏi. Ông Nguyễn Xuân Cách, NCT xã An Châu là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của huyện: chuyển đổi 3.200m² đất ứng trồng lúa kém hiệu quả xây dựng thành công trang trại VAC nuôi thả trên 1.300 con gà, vịt đẻ, 2 ao cá truyền thống và nuôi hàng trăm con lợn. Ông Cách cho biết: Dù hai vợ chồng tuổi đã cao song hàng ngày vẫn tự tay chăm sóc vật nuôi, mỗi năm thu được trên 1 tỷ đồng. Hội viên NCT nào muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển VAC tới đâu tận tình chia sẻ, giúp đỡ đồng thời động viên, hướng dẫn con cháu tổ chức làm kinh tế để cải thiện đời sống.

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), NCT toàn huyện đã hiến kế, hiến công, góp tiền của và vận động con cháu tích cực tham gia. Đến nay, 43/43 xã của Đông Hưng đã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, 3 tiêu chí còn lại đang tiếp tục hoàn thiện để phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019. Ông Phạm Đức Tăng, xã Đông Tân khẳng định: Chủ trương xây dựng NTM hợp lòng dân nên nhân dân rất phấn khởi, tham gia hiến kế, hiến công, góp của xây dựng. Ngoài đóng góp theo quy định của xã, của thôn, tôi còn vận động gia đình ủng hộ trên 20 triệu đồng làm đường theo tiêu chí NTM. Bản thân dù cao tuổi vẫn đồng hành cùng Chi bộ thôn vận động nhân dân đóng góp 136 triệu đồng cộng với 50 triệu đồng xã hỗ trợ để bê tông hóa toàn bộ đường ra bãi rác, góp phần đưa xã về đích NTM trước kế hoạch 1 năm.

Cùng với đó, NCT huyện Đông Hưng còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đầu năm 2019, toàn huyện đã giao 360 thanh niên cho các đơn vị, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Toàn huyện đã thành lập được 143 tổ an ninh nhân dân, 237 tổ tự quản với hàng nghìn thành viên, trong đó có gần 4.200 thành viên nông cõ



Người cao tuổi xã Thăng Long (Đông Hưng) tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ.

là hội viên NCT. Từ đầu năm đến nay, các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản đã cung cấp 62 tin báo về tội phạm và tệ nạn xã hội cho lực lượng công an. Đặc biệt, NCT đã phát hiện và cùng với các tổ tự quản bắt quả tang một số vụ trộm cắp tài sản của công dân. NCT cũng là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Trong công tác khuyến học, khuyến tài, nhiều NCT là cán bộ, giáo viên nghỉ hưu song vẫn tiếp tục truyền dạy cho con cháu tinh thần hiếu học, kiến thức thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền tại trung tâm học tập cộng đồng, các giờ học ngoại khóa ở trường, giỗ tổ của dòng họ. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của dòng họ,

của xã với số tiền hàng trăm triệu đồng, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "Đông họ khuyến học" ở hầu hết các địa phương. Đến nay, 44/44 xã, thị trấn đều có hội khuyến học; 237/237 thôn, tổ dân phố có chi hội khuyến học và hàng chục dòng họ khuyến học. Hàng năm, các cấp hội khuyến học, các dòng họ đều tổ chức biểu dương, khen thưởng, trao quà cho các cháu học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, học sinh khó khăn...

Những năm qua, NCT huyện Đông Hưng còn nêu gương sáng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, học sinh giỏi trường, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, hướng mẫu thực hiện quy ước, hương ước của thôn làng... Ông Nguyễn Duy Loan, Chủ tịch Hội

NCT xã Hồng Châu cho biết: NCT trong xã luôn đi đầu trong xây dựng "Gia đình văn hóa", tổ chức lễ cưới, đám tang, xây cất mồ mã văn minh, tiết kiệm, hiện đã có hơn 50% số người qua đời được thực hiện theo hình thức hỏa táng. NCT xã còn tham gia tuyên truyền, vận động góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở mỗi địa bàn dân cư. Trong nhiều năm qua, xã Hồng Châu không có tiếng pháo nổ, không đốt thả đèn trời, không xảy ra trọng án, 13 năm liên không có tội nạn ma túy.

Thông qua phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng", NCT huyện Đông Hưng xứng đáng là tấm gương cho con cháu học tập và noi theo; là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

THU HIỀN

THỊ TRẤN THANH NÊ

Bảo vệ hành lang an toàn giao thông

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông (ATGT) luôn được thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) chú trọng thực hiện, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trên địa bàn thị trấn Thanh Nê có quốc lộ 37B và đường ĐT.458 chạy qua với chiều dài hơn 3km. Theo thống kê của địa phương, riêng trên đường ĐT.458 đoạn qua địa bàn thị trấn có gần 300 hộ kinh doanh hai bên đường. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện Kiến Xương về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT, từ đầu năm 2019 đến nay, UBND thị trấn Thanh Nê thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang ATGT. Qua tuyên truyền, vận động, ký cam kết, đại đa số người dân đều đồng tình ủng hộ, không bày bán hàng hóa dưới lòng đường, đặt biển quảng cáo đúng nơi quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT vẫn diễn ra trên một số trục đường của thị trấn, nhất là tại ngã ba phố Nê, ngã tư chợ Nê và khu vực cầu thủy nông... Một số hộ kinh doanh vẫn cố tình bày bán hàng hóa, để biển quảng cáo, ô che nắng, các loại bạt che chắn trên vỉa hè, dưới lòng đường gây ách tắc, cản trở người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Để bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự ATGT trên địa bàn, từ đầu năm 2019 đến nay, UBND thị trấn Thanh Nê đã phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo tới các gia đình đang cư trú, hoạt động sản xuất, kinh doanh hai bên các trục đường chính của thị trấn thực hiện nghiêm việc buôn bán trong lòng tích, khuôn viên của gia đình. Nghiêm cấm việc bán hàng rong, bày bán hàng hóa, để nguyên vật liệu, phế thải và các vật dụng khác trên vỉa hè, dưới lòng đường. Không lắp đặt biển quảng cáo, dụng vách ngăn, ô che nắng, các loại mái tôn, mái vẩy, bạt che nắng trên vỉa hè, dưới lòng đường. Đồng thời, yêu



Lực lượng chức năng thị trấn Thanh Nê tuyên truyền, vận động người dân không tái lấn chiếm hành lang ATGT.

cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ bạt, ô che nắng, thu dọn các loại vật liệu xây dựng và các vật dụng khác trên vỉa hè, dưới lòng đường... Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, UBND thị trấn Thanh Nê quyết cưỡng chế hàng hóa, vật liệu xây dựng, phương tiện, vật dụng để bày bán hàng hóa và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/1/2019

của UBND tỉnh, UBND thị trấn Thanh Nê đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân không làm rào, tổ chức sự kiện dưới lòng đường các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết nên thời gian qua trên địa bàn thị trấn không còn xảy ra tình trạng người dân làm rào, tổ chức sự kiện dưới lòng đường. Ngoài tuyên truyền, vận động, UBND

thị trấn còn tổ chức ký cam kết với các gia đình, tổ chức, cá nhân cho thuê nhà rạp và người dân sinh sống ven các tuyến đường không làm rào dưới lòng đường.

Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Quận Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Nê cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, thị trấn Thanh Nê đã giải tỏa hàng chục trường hợp vi phạm hành lang ATGT, xử lý các vi phạm như để xe, bày bán hàng hóa dưới lòng đường, đặt biển quảng cáo trong phạm vi hành lang ATGT. Để tránh tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT sau giải tỏa, UBND thị trấn chỉ đạo Công an thị trấn, tổ quản lý trật tự đô thị, ban bảo vệ tổ dân phố, tổ tự quản ATGT tại các khu phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quản lý hành lang ATGT, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang ATGT ký cam kết không tái vi phạm, tự giác thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm. Trong thời gian tới, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ hành lang ATGT. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì thực hiện nghiêm các chỉ thị của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT.

PHẠM HƯNG

Đó là chia sẻ của anh Đào Nhân Nghĩa ở thôn Ngoại Trinh, xã Thụy Hà (Thái Thụy) sau nhiều lần thất bại từ nuôi dê lấy sữa. Nhưng chính những thất bại đã góp phần quan trọng làm nên thành công của nhà nông trẻ này.

Bà Vũ Thị Khắm, mẹ của Nghĩa vẫn còn trách móc khi nói chuyện với chúng tôi: Việc làm ổn định ở UBND huyện thì Nghĩa không làm, lại về chăn nuôi dê. Làm nông nghiệp đã vất vả, nhiều rủi ro, nuôi dê lấy sữa lại chưa có ai làm ở địa phương, vốn không có nữa. Lúc đầu tôi không đồng ý cho làm dê nhưng thấy con gặp thất bại mà vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng nên tôi ủng hộ và mong rằng con sẽ thành công khi theo đuổi ước mơ của mình.

Ước mơ nuôi dê lấy sữa của Nghĩa được ấp ủ, nhen nhóm khi còn học đại học. Thế nên, dù công việc ổn định, anh vẫn từ bỏ để về làm nông dân và chọn nuôi dê lấy sữa làm hướng phát triển kinh tế gia đình. Nghĩa kể, năm 2017, anh đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 8 con dê về nuôi. Ngoài khó khăn về vốn, khi bắt tay vào làm có những khó

Thất bại ở đâu đứng lên ở đó

khăn mà mình không lường trước được. Như cõ trống cho dê ăn, mình làm theo hướng dẫn, trồng ở vùng đất trũng, cỏ lúc đầu lên xanh tốt, mình cắt cỏ vào dịp có nước đổ ải thì cỏ chết dần. Thức ăn cho dê vì thế cũng không chủ động được. Cùng lúc đó, một số con dê bị bệnh rồi chết, để bị say thai... thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Lúc con dê đầu tiên chết, tôi bị sốc nặng, không ăn không ngủ, rồi con thứ hai, thứ ba chết. Nhưng rồi tôi lấy lại tinh thần, quyết tâm làm. Anh chị em cùng nên tôi ủng hộ và mong rằng con sẽ thành công khi theo đuổi ước mơ của mình.

Nghĩa cho rằng, mình thất bại ở đâu thì đứng lên ở đó. Mình phải đứng lên mới có cơ hội làm lại. Làm gì cũng có khó khăn, nếu gặp thất bại mà bỏ cuộc thì mãi mãi không thành công.

Khi cõ đã đủ cung cấp, khi dê cho sữa, Nghĩa lại gặp vướng mắc về chế biến, bảo quản nên sữa không đạt yêu cầu. Anh trải lòng: Những khách hàng

đầu tiên đều là những khách hàng tiềm năng, khi biết mình có sữa dê, sữa chua dê, họ tìm đến với mình trong khi đó sản phẩm mình làm ra lại không đáp ứng được mong đợi của họ. Có người tẩy chay, không dùng sản phẩm từ sữa dê của mình. Mình thuê chuyên gia về hướng dẫn, tư vấn và đã lấy lại hình ảnh, chất lượng sản phẩm bảo đảm, sau đó khách hàng đã quay lại. Hiện tại họ là khách hàng thường xuyên của mình.

Sau 1 năm, việc chăn nuôi ổn định, Nghĩa quyết định mở rộng quy mô. Hiện nay, đàn dê của gia đình anh có 60 con, trong đó 25 con chuyên lấy sữa. Với đàn dê, anh đánh số từng con để tiện theo dõi, chăm sóc. Anh thuê lại 2 mẫu ruộng bỏ hoang để trồng các loại cỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao làm thức ăn cho dê. Anh còn tự mày mò, tìm hiểu cách phối trộn thức ăn từ những phụ phẩm nông nghiệp, cách làm này vừa giúp anh quản lý được

chất lượng nguồn thức ăn đồng thời giảm bớt đáng kể chi phí chăn nuôi. Mỗi ngày gia đình anh lấy được 30 lít sữa tươi. Anh Nghĩa đã đầu tư hệ thống máy móc chế biến các sản phẩm từ sữa dê như sữa tươi thanh trùng, sữa chua dê, sữa chua nếp cẩm tại nhà để từng bước xây dựng thương hiệu sữa dê Thái Bình. Các sản phẩm đã được Sở Công Thương, Sở Y tế kiểm định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, được tiêu thụ tại Thái Thụy, thành phố Thái Bình và Hà Nội. Bà Vũ Thị Nhâm, xóm 4, xã Thụy Hà cho biết: Nhà tôi thường xuyên mua sữa dê của nhà anh Nghĩa, ăn sữa chua dê. Sữa ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao, bảo đảm vệ sinh, tôi yên tâm khi cho các cháu dùng.

Sau 2 năm, việc chăn nuôi, kinh doanh của Nghĩa đã thuận lợi và ổn định hơn. Mỗi tháng anh thu về 30 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn lại 15



Anh Nghĩa thuê lại 2 mẫu ruộng bỏ hoang để trồng các loại cỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao làm thức ăn cho dê.

triệu đồng. Ngoài ra anh cũng có thêm thu nhập từ bán dê thịt. Thời gian tới anh dự định đầu tư xây thêm chuồng trại, mở rộng chăn nuôi với quyết tâm xây dựng thương hiệu sữa dê Thái Bình.

Trong câu chuyện khởi nghiệp của mình, Nghĩa luôn

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

từ năm 2015 đến nay; các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tháng 9/2019; đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu, Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đối với nhiệm vụ trong tháng 10, đồng chí đề nghị các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề đã đăng ký, chuẩn bị kế hoạch giám sát thường xuyên trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI. Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp...

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ban giám khảo đã quyết định trao thưởng cho 11 tác phẩm có chất lượng xuất sắc nhất đạt giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Tác phẩm: "Anh Trần Đại Nghĩa và chiếc máy cày để đời" của nhóm tác giả Phan Lợi - Khắc Duẩn, Báo Thái Bình đạt giải ba.

Theo đánh giá của Ban tổ chức giải, các tác phẩm dự thi và đạt giải có tính phát hiện cao, giới thiệu những mô hình sản xuất hiệu quả mà ở đó vai trò của mối kết giữa các nhà được thể hiện rõ nét. Các bài viết cũng tập trung đi sâu vào hành trình lập nghiệp gian nan nhưng cũng rất thú vị của các nông dân thế hệ mới, không chỉ dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, họ còn ứng dụng công nghệ để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, giải năm nay xuất hiện các chân dung doanh nghiệp, doanh nhân nông dân hết lòng vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo sản xuất của nhiều địa phương. Một nét mới rất đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm tham gia giải năm nay được thể hiện theo thể loại mới như longform, mega story, emagazine có kết hợp các video vô cùng sinh động, hấp dẫn. Đây là phong cách báo chí hiện đại, cách trình bày có điểm nhấn, ấn tượng, tạo sự hấp dẫn ngay từ đầu với công chúng báo chí. Văn phòng của các tác giả vừa có sự sắc sảo, gãy gọn của một nhà báo vừa thể hiện chất thơ, cảm xúc của mỗi tác giả dành cho nhân vật trong bài viết của mình. Tôn vinh nông dân và tôn vinh tác giả báo chí, đây chính là mục đích cao cả, tốt đẹp nhất của giải báo chí toàn quốc Tự hào nông dân Việt Nam.

1.500 HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)

được tổ chức, nhận được sự tham gia tích cực của thiếu nhi, học sinh nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2019, vòng sơ khảo cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều trường học đến hết tháng 11 và chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 12/2019. Cuộc thi là sân chơi ý nghĩa, nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh tiểu học trên cả nước bên cạnh việc tích cực học tập kiến thức văn hóa cần soi nổi thì đua luyện tập thể thao, hoạt động nghệ thuật, hướng các em tới cái đẹp nhân văn, thêm tinh thần chủ động, tự tin, qua đó góp phần tích cực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao huy chương vàng, huy chương bạc cho các cá nhân tham gia. Những tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn tham dự chung kết toàn quốc vào tháng 12/2019.

Khởi tố 2 cán bộ ngân hàng về hành vi "Giả mạo trong công tác"

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can phạm tội "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình.

Trước đó, qua tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình và Nguyễn Thị Hải Hoàn, sinh năm 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là chuyên viên Phòng Khách hàng cá nhân, Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình phạm tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÙNG

KUÂN PHƯƠNG